

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๔

พวก...จะตกนรกแน่ ๆ

วัดป่าภูสัณโฆใต้ทองคำมา ๑ กิโล ๑๓ บาท ๓๕ สตางค์ เงินดอลลาร์ ๑๖๓ ดอลลาร์ เงินไทย ๒๐,๐๐๐ บาท อนุโมทนาทุกคนนะ (สาธุ) วันที่ ๕ เมื่อวานนี้ทองคำไม่ได้ ดอลลาร์ได้ ๗ ดอลลาร์ วันมากวันน้อยวันไม่ได้ก็มี ถัดกันไปอย่างนั้นแหละ แต่วันขาดนี้ไม่ค่อยมี ก็มีเมื่อวานนี้ขาด

ต่อไปนี้อาจจะปรึกษาบรรดาลูกศิษย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินที่จะซื้อทองคำเข้าคลังหลวงนะ ถ้าหากว่าพอจะซื้อทองคำเราก็จะซื้อเสีย ที่กำหนดไว้ ๘๐๖ ล้านบาทนั้น อันนี้เรากำหนดตายตัวไว้แล้วเราจะเอาซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียว ที่เศษเหลือจากนั้นก็ยกกึ่งกันอยู่ แต่ความจำเป็นที่จะต้องได้ออนเงินจำนวนที่นอกจากนั้นไปช่วยชาติอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าพอจะแยกมาทองคำเราก็มา หากว่าจำเป็นที่จะแยกออกไปช่วยอย่างอื่นสำหรับช่วยชาติเราแขนงอื่น เราก็จะแยกไปอย่างนั้นแหละ ในจำนวนประมาณสัก ๕๐ ล้าน จึงอยู่กึ่งกัน ทั้งควรที่จะเอาเข้าทองคำก็จะเอาเข้า ทั้งควรที่จะเอาออกช่วยชาติเราแขนงต่าง ๆ เราก็ออก จึงอยู่ในย่านกลาง กำลังจะพิจารณา บางทีไปกรุงเทพมหานครนี้อาจจะได้ปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องดอลลาร์ เงินไทย มันพืดมันเหวี่ยงกัน จะควรซื้อทองคำก็ให้ซื้อเสีย

แต่มันก็ลำบากอันหนึ่ง ลำบากจริง ๆ นะ พวกใส่อยู่ในท้องเป็นหนอนเป็นยักษ์ เป็นผีกินไส้เจ้าของตัวเอง นั่นซิเราสลตสังเวช ถ้าว่าจะซื้อทองคำมันก็สะดุดก็กัที่ก็จะเก็บทอง นั่นก็เป็นต้น ๆ นี่นะไม่ใช่เล่น ทำให้สะดุดก็อย่างนี้ละ พอซื้อปั๊บเข้าตรงจุดนั้น ๆ ตามต้องการนี้มันก็ราบรื่นใช่ไหมละ หัวใจคนผู้บริจจาคก็ราบรื่น มีมากมีน้อยไหลเข้าเลยด้วยความราบรื่น แต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้น ไ้ เราทุเรศจริง ๆ นะเราได้มาเจอความสกปรกของชาวพุทธเรา ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นลูกศิษย์พระในวัดในวา แล้วมากลั่นกินตับกินปอดของคนทั้งชาติ ศาสนาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จนจะไม่มีเหลือเวลานี้ เป็นเครื่องต่อต้านกัน นี่ซิมันน่าทุเรศนะ เวลาจะซื้อพอพูดถึงเรื่องทองคำมันจะสะดุดก็กัที่เก็บ ความขัดข้องมันจะมาทันที มันยังไ้กันนา

ไปคราวนี้คิดว่าจะรอรัฐบาลใหม่ เรากำลังพิจารณาอยู่ รัฐบาลข้างหน้าจะพิจารณาอย่างไร ๆ เมื่อลองกันสมควรอย่างไรแล้ว เราก็จะปฏิบัติตามนั้นด้วยความราบรื่นไปเลย เพราะมันตกค้างมาได้ ๓ ปีแล้วนี่นะ เราสลตสังเวชจริง ๆ นะเรื่องความหยาบช้ำลามกของคนที่ไม่บาปมีบุญมีศีลมีธรรมในใจ จนกระทั่งถึงว่านรกไม่มี ลบพระพุทธ

เจ้าทั้งหมดเลยนะ พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ฟังแต่ว่าทุก ๆ พระองค์ อูบตีมานี้มาก ขนาดไหนพระพุทธเจ้า เราจะเอาอะไรมานับแข่งพระพุทธเจ้าว่า สิ่งใดที่มากกว่าพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในโลกนี้ก็ก๊ากก็กัลป์มาแล้ว เราเอาอะไรมาแข่งกันซิ จำนวนอะไรจะมากกว่า บรรดาพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ยอมรับทุกองค์เลย แม้พระองค์เดียวไม่มีที่จะสอนแหวกแนวกันไปด้วยความตาบอด หรือว่าตาดีกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ไม่มี

ว่าบาป บุญ นรก สวรรค์ ศาสนามีสอนไว้เพื่อโทษเพื่อคุณอันนี้ทั้งนั้น เมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้สอนไว้ทำไมศาสนา อย่างหมอเห็นไหม ยามีไว้ทำไม ก็เพื่อคนไข้ นั่นซิ อันนี้พวกสัตว์โลกมันเป็นประเภทคนไข้เรื้อรัง เกิดแก่เจ็บตาย หมุนขึ้นหมุนลงตลอดเวลา บอกสิ่งที่เป็นภัย ๆ สิ่งที่เป็นคุณบอก ว่าบาป บุญ นรก สวรรค์ ประกาศทุกพระองค์เลยเถียวนะ ทำไมจึงกล้าสามารถถ้าไม่หนาเอาเสียจริง ๆ จนพูดไม่ได้เลยว่างั้นเถอะ เรานี้เราพูดจริง ๆ เราสลดสังเวช การช่วยชาติคราวนี้ไปเจอกับพวกเปรตพวกผีพวกโจรพวกมาร ไม่มีบาปมีบุญอะไรในหัวใจเลย มีแต่ความสกปรกโสโครกเป็นพื้นเป็นไฟเผาไหม้ทั้งหัวใจตนเอง ตัวเองก็ไม่รู้มีแต่เพลิน แล้วหัวใจโลกตลอดถึงศาสนาก็จะจมไปด้วยกัน เราก็ไม่เคยเห็น

บวชมาได้ ๖๐ กว่าพรรษาแล้ว ฟังมาเจอจิ้ง ๆ ได้สองสามปีนี้ เจอจิ้ง ๆ เราพูดอย่างจิ้ง ๆ นะเรา นี่ละธรรมชาติพี่น้องทั้งหลาย เจออย่างจิ้ง ๆ ที่ไม่คาดไม่คิดว่าความสกปรกโสโครก ความเลวร้ายทั้งหลายในเมืองไทยของเรา จะเกิดขึ้นในวงราชการอย่างที่เราเห็นนี่ไม่เคยเห็น เราได้เห็นเสียแล้ว พี่น้องทั้งหลายเห็นไหม พิจารณาซิ นี่ละเป็นภัยต่อชาติขนาดไหน สมบัติคนทั้งชาติมีจำนวนเท่าไร ทั้งทองคำ ดอลลาร์ เงินสด หมุนเข้ามาด้วยน้ำใจที่จะหนุนชาติตัวเองโดยศาสนาเป็นผู้นำ

เพราะศาสนาเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยมาดั้งเดิมอยู่แล้ว แล้วต่างคนต่างหมุนเข้ามา ๆ ครั้นเข้ามาแล้วก็มาเจอเอาอย่างนี้ ฟังซิเจอหรือไม่เจอ หรือหลงตานี้หาเรื่องอูตริเทรอ นี่ละธรรมชาติให้เห็นชัด ๆ อย่างนี้ ผิดก็บอกว่าผิด ที่นี้อะไรมาก็ชะงักไปหมดละซิ มีหน้าซำยังจะทำบ้านเมืองให้ฉิบหายล่มจมทั้ง ๆ ที่กำลังจะช่วยบ้านเมืองเห็นไหมละ ฟังซิมันทุเรศไหม โห เราทุเรศจริง ๆ นะ

ผู้นำของบ้านเมืองนี่ละสำคัญที่ตั้งกันมาเป็นวงรัฐบาล ๆ ตลอดมา เราก็ยังไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนที่จะเป็นรัฐบาลที่จะฆ่าเมืองไทยเราให้จม ศาสนาจะไปพร้อม ๆ กันเหมือนรัฐบาลชุดที่กำลังผ่านมานี้เลย เห็นไหมพี่น้องทั้งหลาย หรือหลงตาอูตริเทรอ นี่เห็นไหม ไม่เห็นก็ดูเอาซิ คลังหลวงเรานี้ยังเข้าไม่ได้สมบัติ เป็นของดีหรือของเลวฟังซิ นะ ถ้าเราหาเรื่องอูตริ ดูซินะ โห มันทุเรศขนาดนั้นนะ เราพูดนี้เราพูดด้วยความเป็นธรรมล้วน ๆ เราไม่มีอะไรในตัวของเราเลย ความกล้าเราก็ไม่มี ความกลัวเราก็ไม่มี

ความแพ้วเราไม่มี ความชนะเราไม่มี ความได้ความเสียเราไม่มีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ นอกจากความเมตตาต่อโลกเท่านั้น จึงได้ช่วยเติมกำลังความสามารถ

ไม่ได้คาดได้คิดเลยว่าจะมาเจออย่างนรกอเวจีสด ๆ ร้อน ๆ ในวงแห่งลูกชาวพุทธด้วยกันนี้ กินดับกินปอดกัน จะเอาชาติไทยของเราให้จมลงไปนี้ เรายังไม่เคยเห็น ได้เห็นเสียแล้วคราวนี้ พี่น้องเห็นหรือยัง หรือว่าหลงตาบัวอุตรีคนเดียว เอ้ากล่าวออกมาถ้าหลงตาบัวอุตรีคนเดียว ว่าเป็นความยอมรับของพี่น้องทั้งหลาย เชื่อเป็นเสี่ยงเดียวกันว่าหลงตาบัวหาเรื่องอุตรีใส่ชาติบ้านเมือง เฉพาะอย่างยิ่งใsworthราชการที่กำลังเดือดร้อนอยู่เวลานี้ มันเดือดร้อนหรือเย็น หลวงตาบัวนี้พูดผิด เอา ตัดคอเลยหลงตาบัวไม่มีเสียตายเลย ขนาดนั้นนะ

เราพลีชีพต่ออรรถต่อธรรมด้วยอำนาจแห่งความเมตตาต่อพี่น้องทั้งหลายด้วย ทำอย่างสุดขีดสุดแดนทุกอย่าง จึงไม่มีอะไรที่จะมากัดขวางธรรมได้เลย อะไรก็ขวางขาดสะบั้นไปเลย เราไม่มีอะไรเสียตายเหตุทูนยิ่งกว่าธรรมที่จะไว้สำหรับโลกเท่านั้น แหละ เรื่องความสกปรกโสมนมันมีมาตั้งแต่มนรกอเวจี จากนั้นก็พูดเรื่องนรกอเวจีของมนุษย์ ร่างมนุษย์ในปรตในผีในสัตว์นรกอเวจีนั้นแหละ เวลานี้กำลังพูดเรื่องราวมันมันกำลังถากถางทางลงไปนรก พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามี ๆ มันปิดไว้หมด สิ่งเหล่านี้ไม่มี ๆ แต่การกระทำนั้นแหละกำลังโล่ง มันเปิดตัวของมันเองมันจะไปเจอเอง ไม่มีใครจะเจอแหละ ตัวผู้แก่ง ๆ จะเจอ ทุเรศจริง ๆ นะ

พูดถึงเรื่องทองคำ ใครจะหนุนเข้ามามันก็ไปสะดุดก็ ก็ พี่น้องชาวไทยเป็นหัวใจอย่างเดียวกันทำไมเขาจะไม่สะดุด อย่างที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคทานมานาน้อยนี้ เราไม่ได้มีข้อตำหนินะ มีแต่พากันหมุน ๆ ทีแรกยังไม่คิดอ่านอะไรมากนักพากันหมุน พอไปเจออย่างนี้เข้าไปแล้วชะงักก็ ก็ แล้วจิตใจของประชาชนทั้งประเทศเป็นยังงี้ ก็ต้องเป็นหัวใจอย่างเดียวกัน ต้องเป็นอย่างเดียวกัน นั่น ทีนี้อะไรก็ชุลลุก ๆ ไปหมด นี่ละ พี่น้องทั้งหลายที่บริจาคทานน้อยเพียงไร เรายังไม่เคยตำหนิเลยนะ คือเอาหัวใจเราออกกางเลย หัวใจเรายังชะงัก ๆ ว่าไง สะดุดก็กับสิ่งเหล่านี้ ได้รำพึงพิณิจพิจารณาตลอดเวลา เป็นแต่เพียงว่า เอ้า พูดตามหลักความจริงนี้นะ หัวใจเราไม่ร้อนเท่านั้นเอง ดูความร้อนทั้งหลายที่มันเผากัน ระหว่างฝ่ายชั่วฝ่ายดี คนชั่วคนดี เผากัน เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อนไปด้วยกัน

คนทำความชั่วช้าลามกเกิดความเดือดร้อนแก่ตัวเองและวงมนุษย์ด้วยแล้ว ยังจะไปเกิดความเดือดร้อนในนรกอเวจีอีก พวกนี้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่สนใจที่ให้ทานไปแก่ชาติ กลายเป็นเรื่องจะล่มจมไปเสีย นี่เสียใจตรงนี้ พวกนี้ไม่ได้ตกรอก พวกนั้นจะตกรอกเราพูดจริง ๆ ตกแน่ ๆ ชีตเส้นตายไว้เลย พระพุทธเจ้าองค์ไหนพระองค์

ใดที่รับสั่งผิดกันไปนะ ยืนยันในปัจจุบันนี้ก็เห็นอยู่แล้ว อย่างพระเจ้าตาของพระพุทธเจ้าของเรานั้น มีลักษณะทำทายเป็นเช่นเดียวกัน พระองค์ก็เมื่อมันสุดท้ายแล้วยังไงก็เลยเปิดความจริงออกมา บอกว่า เอ้อ พระเจ้าตาของเรานี้ยังงี้ก็จะตกรก จะถูกแผ่นดินสูบ ทางนั้นก็ต่อต้านกันอย่างหนักหน่วง พาดขึ้นไปอยู่ปราสาทชั้นเจ็ด เราไปอยู่ชั้น มันจะสูบได้ยังไงแผ่นดิน

คำพูดเหล่านี้ก็เข้าถึงพระพุทธเจ้า ต้านกันแล้วนะ เพราะพระองค์ทรงสุดกำลังที่จะเมตตาแล้ว สุดขีดแล้วก็ปล่อยให้ลงตามความจริงเสีย อย่าว่าแต่ไปอยู่ปราสาทเจ็ดชั้นเลย ให้ชั้นดาวดึงส์ก็ไปเถอะ อย่างไรก็ตามพระเจ้าตาเราก็จะต้องถูกแผ่นดินสูบในเช้าวันคาร์บเจ็ด แล้วก็ผางจริง ๆ ผิดใหม่นั้นพระพุทธเจ้า เพียงเอาพระองค์เดียวมาพูดนี้ผิดไปไหน แล้วพระเทวทัตที่จะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า อยากจะพบพระองค์ก็ถูกแผ่นดินสูบหน้าพระเชตะวัน แต่ผู้ที่ไม่ทำทายเป็น ไปถึงไหนก็ไป มาถึงที่นั้นก็ถูกสูบจริง ๆ ผู้ที่มีความหมายในวาระสุดท้ายเรียกว่าเป็นมหาศาล เออ เธอถึงถูกแผ่นดินสูบด้วยอำนาจแห่งกรรมของเธอในคราวนี้ก็ยอมรับ แต่อำนาจแห่งความดีของเธอที่ได้ถวายคางกรรไกรพระพุทธเจ้า พอถูกแผ่นดินสูบมาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรเหลือ เอนี่ขอถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าด้วยความลงใจสุดขีด นั้นละมีอานิสงส์มากมาย

จากนั้นแล้ว พระเทวทัตแม้จะตกรกตามกรรมของตนขนาดไหนก็ตามเถอะแต่มีวันพ้น เพราะเรื่องของสมมุติมี อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เข้าแทรก ถึงจะนานเท่าไรก็มีเวลาพ้นได้ นี่พ้นออกมาแล้วนี้พระเทวทัตจะได้มาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่ออัญญิสาระ นั้นรับสั่งไว้แล้ว ผู้ที่มีความหมาย แต่สำหรับพระเจ้าตาเจ็บไปเลย หายเจ็บไปเลย แล้วย้อนเข้ามาอีกถึงวันจะปรินิพพาน เริ่มแต่วันปลงพระชนมายุจากนี้อีก ๓ เดือนเราจะปรินิพพาน ตั้งแต่วันเดือนสามเพ็ญทรงปลงพระชนมายุ ลั่นพระวาจาว่าจะตาย จากนี้ไปอีก ๓ เดือนถึงวันเดือนหกเพ็ญ พอถึงวันเดือนหกเพ็ญแล้วเสด็จไปเลย เห็นไหม เป็นยังไงพระพุทธเจ้าของเราแน่ไหม

พอเสด็จไปถึงเมืองกุสินารา เข้าไปสวนมัลลกะษัตริย์ ทางนั้นมาทูลถามก็บอกว่า จะมาตายที่นี้ในคืนวันนี้ พอถึงวันนั้นแล้วก็ผิงเลย ผิดไหม ผิดตรงไหน นี่ละพระวาจาพระพุทธเจ้าออกจากลำหยาชญาชัยแมนย่าขนาดไหน ถ้างได้ลั่นคำใดแล้วไม่มีสองที่จะเข้ามาตัดได้เลยนะ ขาดสะบันไปเลย นี่ละเรื่องบาปเรื่องบุญ นรกสวรรค์ ใครเป็นคนสอนไว้ พระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกพระองค์ ไม่มีเว้นแต่พระองค์เดียวที่จะไม่สอนบาปสอนบุญสอนนรกอเวจี สวรรค์ พรหมโลก เปเรตตีประเภทต่าง ๆ จนกระทั่งถึงนิพพาน พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์สอนแบบเดียวกันหมด เพราะรู้เห็นแบบเดียวกันหมด สอนอย่างเดียวกัน จึงไม่มีคำว่าผิด

นี่ศาสนาพุทธของเรานี้จะผิดไปละเธอ พวกที่สร้างบาปสร้างกรรมให้ชาติบ้านเมืองจนบ้านเมืองจะถล่มอยู่ที่นี่ จะพากันไปสวรรค์นิพพานกันไปหมดแล้วเธอ พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะจมลงในทะเลหลวงไปหมด คำพูดของพระพุทธเจ้าไม่มีความหมายอะไรเลย จะมีความหมายตั้งแต่พวกเหล่านี้ดับหัวพระพุทธรูปเจ้าลงนรกอเวจี แล้วพวกนี้จะขึ้นสวรรค์ชั้นพรหม เพราะการทำความชั่วซ้ำลามาก ฟัน้องทั้งหลายให้ฟังให้ดีคำนี้ะมันเป็นอย่างไง เวลานี้กำลังทำทายเป็นนะ ระหว่างพวกสร้างบาปสร้างกรรมต่อชาติบ้านเมือง กับผู้ที่ทำความดีทั้งหลาย กำลังต่อต้านกัน ระหว่างธรรมกับกิเลสกำลังต่อต้านกันเอา ให้พิจารณาเรื่องเหล่านี้ ผากไว้กับฟัน้องทั้งหลายพิจารณา

พระพุทธเจ้าจะลงทะเลหลวง เพราะสู้พวกนรกอเวจีที่เสกสรรปั้นยอนรกอเวจีขึ้นมาเป็นสวรรค์ชั้นพรหม แล้วไปสวรรค์ชั้นพรหมตามความมุ่งหมายของเขา ที่เขาเข้าใจว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มี เขาจะไปชั้นพรหมเลย บาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีเขาจะไปชั้นพรหม อาจจะมีในชั้นพรหมก็ได้นะ พวกนี้เขาจะไปอยู่ชั้นพรหมก็ได้นะเราไม่แน่ใจเราก็เดาไปอย่างนั้นแหละ ให้พากันพิจารณา นี่กำลังเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้า ระหว่างพวกสร้างบาปสร้างกรรมหนา ๆ ต่อชาติบ้านเมือง ถึงขนาดจะถมจมไปทั้งศาสนาด้วย คัดค้านต้านทาน ถึงศาสนาก็จะไม่มี ความหมาย ตีต้อนให้หาย ๆ จะเอาให้จมทั้งศาสนาไปด้วย ทั้งชาติไปด้วย

นี่กำลังต่อต้านกัน ฝ่ายไหนจะขึ้นชั้นพรหม ฝ่ายไหนจะลงทะเลหลวง พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์จะลงทะเลหลวงก็ให้ทราบกันนะ พวกที่ต่อต้านใหญ่ ๆ โต ๆ ที่เก่งกล้าสามารถลบบาปบุญนรกสวรรค์ไปหมดแล้ว พวกนี้เขาอาจจะขึ้นชั้นพรหมก็ได้ เพราะเขาดูยังไม่ปฏิเสธว่าชั้นพรหมไม่มี เราก็ไม่แน่ใจ มีหรือไม่มีเราก็ไม่แน่ใจเขาพูดอย่างไร เราก็จำมาอย่างนั้นแหละ ความจำนั้นก็ค่อยเสื่อมไป ๆ เวลานี้จึงไม่แน่ใจ แต่สิ่งที่แน่นอนนั่นคือว่า ชัดกันร้อยเปอร์เซ็นต์

พระพุทธเจ้าว่ามี พวกนี้ว่าไม่มี เท่านั้นเอง ถ้าเขาว่าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จม พวกเขามีเขาก็ไปของเขา เขาจะไปไหนช่างหัวเขาเถอะ ไปเข้าโรงสีต่าง ๆ ตามอุดรฯ นี่นะเอาเมืองอุดรฯ เสียก่อน โรงสีเมืองอุดรฯ มีโรงสี หาเสบียงอาหารให้พวกนี้เขาจะไปชั้นพรหม พวกพระพุทธเจ้าไม่ต้องหาให้แหละ ท่านจะไปทะเลหลวงไหนก็แล้วแต่เอะขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าเราจะตามส่งเสบียงเลย กราบทูลพระพุทธเจ้าตลอดไปเลย เอาแค่นี้เสียก่อนวันนี้

วัตถุประสงค์ขอมาขออะไรให้มาติดต่อกับพระที่ศาลา เราสั่งไว้เรียบร้อยมาประจำแล้วนะ ถ้าทางภูสัณโฆมาอะไร ๆ ต้องการอะไรให้เอา เมื่อมีอยู่แล้วให้จัดเต็มรถ ๆ ไปเลย เราสั่งไว้เรียบร้อยแล้ว ทางภูนั้นมาก็มาเอาเลย เพราะเราสั่งไว้ก่อนหน้าเป็นประจำ

มาแล้วนะ ภูสังโฆ ภูว ภูวเราไม่สั่งแต่ก็เป็นการสั่งอันหนึ่ง คืออันนี้เราเปิดให้ตลอด แล้วไปส่งให้ประจำเดือน ๆ แล้วก็ีพระที่มาจากที่ต่าง ๆ แถว ๆ นั้นแหละ พระสามองค์บ้างสี่องค์บ้างอยู่ตามแถวภูเขากว้าง ๆ ทีนี้เวลาท่านจำเป็นท่านก็มาหาวัดภูว เวลาเราไปท่านอุทัยก็มาเล่าให้ฟังว่า สิ่งของเหล่านี้มีวัดต่าง ๆ แถวนี้เวลาท่านจำเป็นท่านมาขอก็เลยให้ท่านไป ให้ท่านไปเถอะเราว่าอย่างนี้ทันทีเลย ผมไม่สามารถที่จะไปส่งได้ทุกแห่งทุกหน ผมมาส่งไว้จุดศูนย์กลางนี้ องค์ไหนที่มีเท่าไรให้แจกกันไป เมื่อหมดไม่พอให้บอกไปหาผม ผมจะส่งมาทันที นั้นสั่งไว้แล้ว นี่เรียกว่าเปิดไว้อย่างหนึ่ง เราเปิดไว้อย่างนั้นแล้ว ทั้งสองวัดนี้เปิดไว้เลย

เมื่อวานนี้ก็เอาของไปส่งที่โรงพยาบาลภูเรือ เพราะภูเรือนี้อยู่ลึก เลย จ.เลยไป ๕๐ กิโลเมตร เขาบอกไว้ ๕๐ กิโลเมตรกับที่ว่าการอำเภอ นี่มันเลยไปอีก ๔๙ กิโลเมตร จ.เลยไปถึงหน้าว่าการอำเภอ ๔๙ กิโลเมตร โรงพยาบาลเลยไปอีก ๑ กิโลเมตร ก็เลยพอดี ๕๐ กิโลเมตรจากจังหวัดเลยไป เราไปก็พุ่งขึ้นทางวังสะพุง คือไป จ.เลยน้ำมันเลี้ยวไปทางไกลตั้งไซ ดูเหมือน ๓๐ กิโลเมตรยาวกว่ากัน ทางไกลกว่ากันตั้ง ๓๐ กิโลเมตร ไปทางวังสะพุงตัดขึ้นไปทางสานตมนี่ ย่นเข้าไปถึง ๓๐ กิโลเมตร ส่วนมากเราไปทางนี้ เมื่อวานนี้เราไปเรื่องเอาของไปส่งโรงพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลนี้เราทำให้ประจำเดือนเพื่ออาหารคนไข้ พวกคนไข้มาประจำอยู่ในครัว แล้วเขาก็จัดทำอาหาร งบประมาณดูเหมือนไม่มีนะ เราก็ให้มาตั้งแต่ตอนที่ว่างงบประมาณไม่มี ให้มาจากโน้นเรื่อยจนกระทั่งปานนี้ แต่ไม่ได้ให้มาก ให้เดือนละหมื่น ๆ แล้วแต่อันไหนจำเป็นมากน้อย หนองวัวซอี่สองหมื่น นายูงก็สองหมื่น เป็นอาหารครัวคนไข้

ทางหนองหานนั้นพวกโรงเรียนเด็ก มีผู้หญิง ๓ คน โอ๊ย นำสงสารทุกซัจน นี่เขาตัดงบประมาณ แต่ก่อนเขาได้งบประมาณ ดูเหมือนได้เดือนละสี่พัน พอดีรัฐบาลชุดนี้ตัดงบประมาณเขาไม่มีเลย เราต้องชดเชยจ่ายไปเลยนะ ให้เดือนละเท่าเดิม จนกระทั่งเวลานี้ให้เดือนละเจ็ดพัน ๓ คน เดือนละเจ็ดพันด้วยกัน ๆ พวกนี้เลี้ยงเด็ก แล้วก็อะไรอีกนะที่หนองหานนี้นะ เราลืมไปเสีย เรียกว่าช่วยอยู่อย่างนี้ละที่จำเป็น ๆ ให้เป็นประจำ ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษก็ให้ ช่วยไปทุกแห่งทุกหน เวลานี้โรงพยาบาลรัฐสู้กว่าจำเป็นมากทีเดียวนะ ดูเหมือนจะขาดงบประมาณเรื่อยมา ๆ เราก็ไม่ได้ถามอีก

ตอนต้นที่ขาดงบประมาณนั้น โห้ย หนักมากนะ วัดป่าบ้านตาดจนจะพังนุ่นนะ จะว่าไป ก็บอกทางสำนักงบประมาณสั่งเขามาว่า โรงพยาบาลนั้นจะให้เท่านั้น ๆ คือในวงเงินเท่านั้น ๆ แล้วเขาก็เอาเงินในวงเงินที่ทางรัฐบาลจะให้ไปซื้อหยุกซื้อยาซื้ออะไรมา แล้วทางนุ่นสั่งมาว่าเงินงบประมาณไม่ได้แล้ว ฟังซินะ แล้วเงินนี้เขาก็เอาไปซื้อกันจนหมดแล้ว ซื้อหยุกซื้อยามา ทีนี้ทางนุ่นบอกว่าไม่มีงบประมาณ แล้วจะทำไงเขาก็ต้องติด

หนี้ใช้ใหม่ละ เขาก็วิ่งมาหาเรา เราใช้หนี้ให้ที่นี้ละ โอ้ย เป็นล้าน ๆ ไม่ใช่โรงเดียวนะ เขาติดหนี้แบบเดียวกันนี้ คือให้มาในวงเงินเท่านั้น เขาก็เอาเงินนี้ไปซื้อหยูกซื้อยามาละชิ พอซื้อหยูกซื้อยามาแล้ว ทางนั้นสั่งใหม่มาบอกว่าไม่มีงบประมาณ แล้วจะทำไงก็ติดหนี้เขาแล้ว ก็วิ่งเข้ามาหาเรา เราก็ดำเนินใช้หนี้ โอ้ย ไม่ใช่เล่นนะได้ ๓ ปีนี้แหละ ในช่วง ๓ ปีมานี้

นี่เราพูดถึงเรื่องที่ว่าที่มันหนักมาก ตอนที่เราใช้หนี้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณต้มเขา มันต้มทุกแห่งพวกเปรตนี้ พูดจริง ๆ นี่ ต้มว่าจะให้เขาแล้วไม่ให้ สุดท้ายหลวงตาบวก็ถูกอีก ไม่ได้บอกว่าต้มนะ มันพันกันไปนั้นแหละ มันน่าโมโหนะ เอาละให้พร...

ไอ้หมีมีงมาอะไร ดูนะหมาไอ้หมีนะ พระมันเป็นยังไง ฟาดมันหลงทิศไปเป็นไร มันเก่งนักไอ้หมีนี่ เคยเตือนมาแล้วตั้งแต่มันตัวเท่ากำปั้นนี่นะ ผิดไหมดูหมามันก็ไม่ผิดจะว่าไงไม่ใช่คุณนะ ไอ้หมีนี่ตัวเท่ากำปั้นนี่มาเลี้ยงมาดู นี่ระวังให้ตื่นมาตัวนี้นั้นเห็นไหม หมาดูตัวนี้มันจะรังแกเขานะ พอกัดมันกัดนะ ต้องระวังเป็นกรณีพิเศษนะหมาดูตัวนี้มันก็เป็นมาตลอด เดียวนี้ก็ไอ้หมี ๆ อยู่เห็นไหม มันจะไปรังแกเขา มันผิดหรือถูกพิจารณาชิ ทายหมาก็ยังถูก แล้วทายคนมันจะผิดไปไหน มันสงสัยนะตรงนี้ ทายหมามันไม่ผิด มันไม่กัดมันก็เท่านั้นไอ้หมีนะ จะเอาไม่ให้ผิด

อย่างที่เขาอยากจะดูหมอ เขาว่าเขาเคยกับพระ คงมีพระชบ ๆ ชัน ๆ พระขลัง ๆ นั้นแหละ เขาอยากดูหมอ หลวงพ่อดูหมอเป็นไหม เขามาถามเรา โอ้ย อย่างว่าแต่ดูหมอ ดูได้กระทั่งหมาเราว่าเงี๋ย เราก็เอาอย่างนั้นชิ จะดูอะไร อยากดูลายมือว่าเงี๋ย เขายื่นมือมา พอยื่นมาแล้วเขาจะแบมานี้ ไม่ต้องแบดูทางหลังก็ได้ ดูทางไหนก็ได้หมด เราบอกเงี๋ย คนนี้ดูได้รอบตัวเลย จะให้ทายหรือ เขาก็ว่าอยากให้ทายละชิมาให้ดู นี่ตั้งแต่เป็นเด็กแม่หวดเรื่อยใช้ใหม่นี้ ถ้าแม่ว่าไม่หวด ไม่ดูหรือเอาจนได้เข้าใจไหม ไม่ดูไม่ตาลึงบ้างหรือ ฟาดจนถูกที่นี้เข็ดเลย นั้นเห็นไหมเราดูหมอดูขนาดนั้นนะไม่ได้ผิดว่าตั้งแต่เด็กนี้แม่หวดเรื่อยเพราะมันชนเข้าใจไหม ถ้าแก่ไปว่าแม่ไม่ได้หวด ไม่ดูบ้างหรือ ไม่ดูไม่ตาลึงบ้างหรือ เอาจนถูก สุดท้ายเข็ดเลย นั้นเห็นไหมถ้าลงได้ดูไม่ให้ผิด พูดตกลงไปอย่างเงี๋ยนั้นแหละ เอาละเลิก

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ท้นต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร ทาง internet

www.luangta.com หรือ www.geocities.com/bantadd